

# อมารี กอล์ฟ ศรีลังกา เตรียมเปิดให้บริการปลายปี พ.ศ. 2559 นำเสนอห้องพักและห้องสวีทสไตส์รีสอร์ท ติดทะเล 172 ห้อง



อมารี กอล์ฟ ศรีลังกา อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่ได้วางไว้ และมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงปลายปี พ.ศ.2559 การเปิดรีสอร์ทที่กำลังจะมาถึงนี้ นับเป็นการแนะนำแบรนด์อมารีเข้าสู่ประเทศศรีลังกาเป็นครั้งแรกของ ออ นิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภายหลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดให้บริการโรงแรมแบรนด์โอโซในศรีลังกา อย่างโอ โซ โคลัมโบและโอโซ แคนดี้ โดยทั้งสามโรงแรมนี้เป็นของบริษัทซิโน ลังกา โฮเต็ลส์ จำกัด นำโดยนายบ็อบ กัลดา นมัลล์ และบริหารจัดการโดยออ นิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

อมารี กอล์ฟ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกา ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ จากเมืองหลวงโคลัมโบเพียง 90 นาที เมืองกอล์ฟมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มากมาย ไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการกอล์ฟที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก อีกทั้ง ยังเป็นป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียที่สร้างขึ้นโดยชาวยุโรปที่ยังคงเหลืออยู่ รีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาด ที่สวยงาม และตั้งอยู่ไม่ไกลจากป้อมปราการกอล์ฟไปทางทิศเหนือ

อมารี กอล์ฟ ประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีทจำนวน 172 ห้อง ทุกห้องมองเห็นวิวทะเล อีกทั้งมีสระว่ายน้ำเล่น ระดับที่กว้างขวางและสามารถเดินสู่ชายหาดได้โดยตรง นอกจากนี้รีสอร์ทยังให้บริการบิซ สปา แบรินด์สปาที่เป็น ชิคาเนเจอร์ของอมารี ห้องอาหาร 2 แห่ง ห้องจัดเลี้ยง และ ฟิตเนส เซ็นเตอร์

นายปีเตอร์ เฮนลีย์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ออ นิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “เราได้ทำตามแผนกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจออกจากประเทศไทยเพื่อครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และพวก เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้แนะนำ แบรินด์อมารี ซึ่งเป็นแบรนด์หลักของเราเข้าสู่ศรีลังกา การท่องเที่ยวในประเทศศรีลังกา กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งมีอัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่เมืองกอล์ฟที่มากขึ้น พวก เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับซิโน ลังกา โฮเต็ลส์ และนายบ็อบ กัลดานมัลล์ เพื่อบริหารจัดการโรงแรมแห่งที่สามในประเทศศรีลังกาภายใต้เครือออ นิกซ์”

นายบ็อบ กัลดานมัลล์ เจ้าของซิโน ลังกา โฮเต็ลส์ กอล์ฟ จำกัด กล่าวว่า

“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะเปิดตัวโรงแรมและวางรากฐานแบรนด์อมารีในประเทศศรีลังกา และการ

ก่อสร้างก็ได้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ รีสอร์ทแห่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มอีกสองโรงแรมของเราภายใต้แบรนด์โอโซ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองโคลัมโบและแคนดี้ ในการตอบสนองความต้องการโรงแรมใหม่ในประเทศศรีลังกา ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกา”

อมารีเป็นแบรนด์หลักในเครือออนิกซ์ ที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงความอบอุ่นและพลังงานของความเป็นเอเชียสมัยใหม่ แบริดอมารีเป็นแบรนด์เอเชียที่น่าภาคภูมิใจ สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ผู้เข้าพักสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แท้จริง ประเพณีการต้อนรับแบบเอเชียอันมีชื่อเสียง อมารีแต่ละแห่งจะมีการผสมผสานกลิ่นอายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าพักไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวได้รับความสุขของการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนหรือครอบครัว

###